

Số: 04/CV-ĐTN

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

*"V/v đẩy mạnh các biện pháp tham gia
phòng chống dịch Covid-19"*

Kính gửi: Các Liên chi đoàn, các chi đoàn học sinh sinh viên.

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và thế giới, ngày 09/3/2020, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế đã chỉ đạo phát triển và ra mắt ứng dụng NCOVI. Ứng dụng NCOVI giúp hỗ trợ thực hiện khai báo y tế, theo dõi, cập nhật thông tin, cảnh báo, khuyến cáo nhằm chủ động phòng chống dịch. Ứng dụng NCOVI gồm nhiều chức năng: khai báo yếu tố nguy cơ (dành cho những người đi từ vùng dịch, đã tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh, giúp họ được hỗ trợ kịp thời từ cơ quan y tế). Ngoài ra còn chức năng theo dõi sức khỏe, chức năng phản ánh thông tin, chức năng cảnh báo khu vực có dịch. Thông tin cho người dân cung cấp qua ứng dụng NCOVI được lưu trữ và bảo mật tuyệt đối, chỉ sử dụng vào mục đích phòng chống dịch. Ứng dụng NCOVI được Chính phủ khuyến nghị toàn dân sử dụng để cung cấp thông tin hỗ trợ Ban chỉ đạo phòng chống dịch, ngành Y tế nhằm tìm ra các trường hợp cần chú ý để đảm bảo phòng chống dịch một cách chủ động.

Để góp phần chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Đường sắt đề nghị toàn thể đoàn viên, thanh niên của nhà trường khẩn trương triển khai việc khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI, cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân; thường xuyên đăng tải thông tin chính thống phản ánh về hoạt động phòng chống dịch Covid-19 của cả nước, địa phương và thanh niên; thực hiện đa dạng các sản phẩm tuyên truyền về ý thức và cách thức phòng, chống dịch Covid-19, tầm quan trọng của việc khai báo sức khỏe tự nguyện, hướng dẫn quy trình khai báo y tế và cập nhật thông tin qua ứng dụng NCOVI trên website, fanpage của đơn vị.

2. Yêu cầu toàn thể đoàn viên, thanh niên của nhà trường thực hiện khai báo y tế và cập nhật thông tin y tế hằng ngày trên ứng dụng NCOVI; vận động, hướng dẫn, giúp đỡ người thân trong gia đình, người cùng cơ quan, đơn vị, nơi cư trú thực hiện khai báo và cập nhật thông tin y tế, hoàn thành trước 16h30 ngày 01/4/2020.

3. Thực hiện nghiêm việc không tụ tập đông người, tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân viên trong đơn vị không tụ tập, đến những nơi đông người cho đến khi có thông báo mới của cơ quan chức năng.

4. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường phụ trách các khối phối hợp cùng giáo viên chủ nhiệm các lớp khẩn trương triển khai đến toàn thể đoàn viên thanh niên thực hiện khai báo y tế và cập nhật y tế hàng ngày trên ứng dụng NCOVI. Báo cáo việc thực hiện qua với đồng chí Hoàng Thanh Hương - Bí thư Đoàn trường qua email: thanhhuongduongsat@gmail.com trước ngày 01/4/2020.

Đây là nhiệm vụ khẩn cấp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các đồng chí cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên của nhà trường nghiêm túc triển khai.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đảng ủy, Hiệu trưởng (b/c);
- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐTN
BÍ THƯ



Hoàng Thanh Hương